

TRẠI ... TRĂM NĂM

Câu nói tuy lập lại nhưng lúc nào cũng... đúng: cuối cùng thì việc phải đến... đã đến!

Trong dịp sang Đức thăm viếng Chi Nhánh vào cuối năm 2006 vừa qua, Trưởng Võ Thành Nhân, Chủ tịch BTV, đã gợi ý và mong muốn CN Đức sẽ đảm nhận tổ chức trại kỷ niệm 100 năm thành lập HĐTG, trong phiên họp Tổng kết sinh hoạt cuối năm của CN tại nhà Tr. Trần Thọ Huân, LD Sào Nam Bá linh. Ngoài Tr. Nhân còn có Tr. Chiêu, Ủy viên Kiểm soát Tài chính HĐTU-HĐVN.

Thông thường việc tìm kiếm đất trại ít ra phải thực hiện trước cả năm, nay vì nhu cầu mà thời gian chỉ có khoảng nửa năm, lại đúng vào cao điểm sinh hoạt cắm trại của các hội đoàn cho nên anh chị em (ACE) CN Đức đã chia nhau “đi săn” khắp nơi. Cái khó là ACE không muốn để quý Trưởng từ xa về tham dự mà lại cứ phải “quanh quẩn”... trong rừng.

LD Hoa Lư ở Hamburg báo tin đã tìm được một hai nơi nhưng sau khi cân nhắc đã đề nghị chọn đất trại của HĐ Tin Lành (VCP) Bản địa vì phương tiện giao thông gần trại.

Hơn một tháng sau, LD Sào Nam ở Bá linh cho hay vừa “tình cờ” tìm được khu đất cắm trại tại một hồ bơi cũ đã bỏ trống lâu nay. Trong mùa tranh giải túc cầu thế giới, nơi “hồ bơi khô” này đã biến thành một khu cắm trại và không còn chỗ trống! Đây là một địa điểm rất thuận lợi, cách nhà Ga chính (vừa khánh thành chưa đến một năm) của Thủ Đô Đức quốc khoảng 10 phút đi bộ hay 6 phút lái xe.

Hồ bơi được đề nghị làm đất trại trăm năm khi LD Sào Nam loan báo, các Trưởng trong BTV nhanh chóng tán đồng ngay.

Trả đất trại ở Hamburg lại và đất trại Bá linh được chọn làm nơi tổ chức. Điều này ACE - CN cũng hiểu vì Bá linh: biểu tượng của sự tan rã một chủ thuyết độc tài toàn trị do bởi bức tường ô nhục chia đôi Thành phố Bá linh bị giựt sập vào cuối năm 1989!

Sau bao lần trao đổi, góp ý, tin đi tin lại nhằm phân chia trách nhiệm, kiểm soát diễn tiến giữa HĐT - CN, Ban chấp hành CN và BTV, sau cùng đồng ý những điểm chính của kỳ trại lịch sử này mà một trong các điểm đó là :

MỤC ĐÍCH : Kỷ niệm 100 năm thành lập PT - HĐTG : 1907 - 2007.

THỜI GIAN : từ 12 giờ Thứ Năm 26.07. 2007 đến 12 giờ Chủ Nhật 29.07.2007.

ĐỊA ĐIỂM : Tentstation , Seydlitz Str. 6 - 10557 Berlin .

THÀNH PHẦN THAM DỰ : Trưởng, HĐ-Trưởng Niên, ACE HDS và Phụ huynh, Thân hữu thuộc HĐTU- HĐVN.

Mùa hè năm nay thời tiết thật... khó nói! Mưa, gió lạnh, mây mù... nhiều hơn nắng, mà khi nắng thì.. cháy da! Có nơi đến 40 °C và ... lạnh thì (về đêm) khoảng 7 - 8 °C.

Cùng thời điểm cắm trại với chúng ta, các bạn trẻ từ phương (Anh, Hòa lan, Ý...) kéo về dựng lều kín mít vừa xem nhạc ngoài trời tại đây. Vì thế địa điểm thỏa thuận trước bị... chủ đất chọn giùm chỗ khác! Tuy đó là hảo tâm bởi sát bên đất trại trăm năm là dàn nhạc kịch động sẽ trình diễn từ 14 giờ đến 22 giờ, chúng ta cảm ơn hảo ý nhưng vẫn chọn nơi “lý tưởng” đã chọn từ trước, khu đất tương đối biệt lập với ngọn đồi nhỏ phía sau mà ACE đã có ý chọn làm nơi dựng cột cờ.

Thứ Năm 26 tháng 7 ngày nhập trại sau 12 giờ trưa, vì xe không được chạy vào mà phải đậu bên ngoài cho nên việc khiêng vác đủ thứ linh kinh từ bãi đậu xe vào bên trong thật... vất vả!

Khi tạm thời ổn định thì ...đã hơn 7 giờ chiều. Quý Trưởng (lão) “phương xa” như Mỹ, Úc và các ACE đều đã mệt và “thảm đỏi”. Lúc nào giờ ăn cũng là giờ.. nhộn nhịp nhất, cười cười, nói nói chuyện cũ tích xưa rồi sang chuyện mới hôm kia... Không khí trại nhờ đó có phần sinh động.

Tuy vậy món ăn “thuần túy” được người Việt khắp nơi trên thế giới ưa chuộng có lẽ vẫn là Mì gói! Khoảng nửa đêm khi nghe hỏi ai ăn mì gói nữa không? là... không hện mà... cũng không ai từ chối.

Đêm đầu nơi đất trại trôi qua, sáng thứ Sáu 27 tháng 7, theo chương trình tất cả sẽ được hướng dẫn thăm viếng Thủ Đô Cộng Hoà Liên Bang Đức bởi Trưởng Ngọc Anh và anh chị em LĐ Sào Nam. Cũng may trời không mưa (lớn!), tuy lúc nắng lúc mây mù hay mưa ... vừa phải, nhưng nhờ vậy mà quý Trưởng đi tới đi lui, đổi xe đổi tàu ít thấy mệt hơn. Buổi chiều lúc 16 giờ 30 gặp nhau ở Chùa Linh Thứu, ăn chiều và sinh hoạt nơi đây đến 20 giờ thì thăm viếng Thủ Đô về đêm!

Trong sinh hoạt nội bộ, Tr. Nguyễn Xuân Mộng có nêu vấn đề chấp thuận cho HĐ sinh hoạt bên nhà, sau khi Tr. Tôn Thất Hy và Tr. Đỗ Phát Hai nói qua về những “đánh phá” chống HĐTU... Đề tài Tr. Mộng nêu rất hấp dẫn nhưng tiếc rằng thời gian không cho phép, vì vậy đề tài chưa được góp ý bao nhiêu, thì phải ngưng vì đã hết giờ!

Trước khi ngủ (thật!) lại được “lót dạ” bằng “súp nui” vì... ăn cơm chay (chắc là) mau đói!

Nửa đêm về sáng, trời mưa mỗi lúc một nặng hạt!

Ngồi trong lều điểm tâm mà ai cũng.. nhìn ra ngoài... Hôm nay thứ Bảy, ngày quan trọng nhất: ngày làm lễ kỷ niệm 100 năm! Sau khi hội ý qua với Trưởng BTV và các Trưởng (lão), Ban Tổ chức quyết định: Nếu trời mưa càng lúc càng to đến 09 giờ, sẽ nói 2 lều lớn, tháo .. vách và làm lễ trong lều! Đây chỉ là vì “hết cách!”. Nếu mưa giảm bớt, dù không ngưng hẳn chúng ta sẽ làm lễ bên ngoài.

Mưa vừa giảm dần, tức khắc tất cả trại sinh góp tay chia nhau chuẩn bị các thứ cần thiết cho việc tổ chức lễ kỷ niệm trăm năm. Khi chuẩn bị xong, tiếp đón khách mời thì mưa lại to hơn, y như là... thử thách. Buổi lễ kỷ niệm được bắt đầu theo ý muốn, dù mưa. Ít ra lễ kỷ niệm trăm năm phải trang trọng giữa đất trời, tuy chương trình có linh động thay đổi!

Trại sinh và khách đến tham dự trên trăm người cho nên khu đất trại trở nên .. quá hẹp! Ngoài HĐ bạn như đại diện của HĐ Thiên Chúa -DPSG-, HĐ Thế tục -BdP-, cộng đồng người Việt tại Bálinh, Nhà VN, cũng như anh Lợi, người lo trang Web Berlin và chương trình phát thanh tiếng Việt, 1 tuần 2 lần và mỗi lần 30 phút. Đài phát thanh tiếng Việt này đã giới thiệu Phong trào HĐ cùng với lời mời Bà con tham dự buổi lễ kỷ niệm sáng nay. Quý Trưởng Mỹ và Úc đã ngạc nhiên thích thú khi Cha Stephan, bằng tiếng Việt - giọng Đức, trong phần phát biểu cảm tưởng, ngỏ lời chào mừng và sau cùng Cha chúc tất cả trại sinh “trăm năm hạnh phúc”.

Trời vẫn mưa không dứt nhưng không vì thế mà lễ kỷ niệm giảm phần trang nghiêm khi cử hành.

Những lá cờ Mỹ - Úc - HĐTG - HĐTU HĐVN - cờ Vàng VN - Đức, được các em Thiếu kéo lên theo tiếng chiêng trống. Tất cả trại sinh cùng hát quốc ca, sau đó phút mặc niệm tưởng nhớ đến BiPi, đến những Trưởng và ACE trên khắp thế giới đã góp phần xây dựng PT. Bài ca HĐVN hành khúc lại được trại sinh hát trong niềm xúc động. Lời Hứa HĐ do Tr. Titi tuyên đọc trong bầu không khí thật trang trọng. Tiếp lời chào mừng mở đầu của Trại trưởng, Tr. Nguyễn Minh Tân, là lời nhắn nhủ của Tr. Võ Thành Nhân, Chủ tịch BTV hướng về các Trưởng Trẻ của PT, những người sẽ tiếp tục giữ gìn và khơi sáng thêm cho ngọn đuốc PT trong tương lai, sau khi kích động tinh thần và chia sẻ khó khăn mà các Trưởng CN đang đối diện. Tr. Titi, tên gọi thân mật chứ tên thật là Lê Uyên Thi, đã được Tr. Chủ tịch gửi tặng Huy Hiệu 100 năm như một nhắn nhủ Titi tiến bước trên con đường HĐ đã chọn và đã chọn đúng.

Cũng trong dịp này, Ban trao tặng Huân Chương của HĐTU đã trao Huân Chương Bách Hợp cho hai Trưởng Nguyễn Ngọc Anh, LĐT LĐ Sào Nam - Bá linh và Trưởng Nguyễn Minh Hùng, LĐT LĐ Hùng Vương - Frankfurt am Main nhằm ghi nhận sự đóng góp tích cực của 2 Trưởng đối với PT, nhất là trong khoảng thời gian mà CN tưởng chừng tan rã! Sau lời trình bày ngắn gọn nhưng đầy xúc tích của Tr. Đỗ Phát Hai, buổi lễ trao tặng do Tr. Mai, Đại diện miền Đông Hoa Kỳ, điều khiển và tất cả trại sinh đã đọc được sự xúc động của Tr. Ngọc Anh và Minh Hùng hiện trên khuôn mặt khi được Tr. Hai và Tr. Hy choàng Huân chương qua đầu!

Hai Trưởng rất xứng đáng để nhận lãnh Huân Chương này.

Quà tặng của BTC cũng gửi đến Quý Trưởng và HĐ Bạn... Người đến đông hơn dự tính nên cuối cùng các Trưởng trong BTC .. không được gì hết!

Tặng vật ngoài khăn quàng và tập bài ca trại, còn có một kỷ niệm với mảnh (nhỏ) tường Bálinh, đánh dấu ngày bức tường bị người dân dùng .. búa tạ đập, dựng trong miếng “Kunststoff trong” cùng các hàng chữ Anh-Pháp-Nga, những Đồng Minh trấn giữ thành phố Tây và Đông Bá linh lúc đó. Huy hiệu trại họp bạn tại Bálinh được dán lên mặt trước...

Băng reo HĐVN luôn luôn không thể thiếu sau khi Trại trưởng tuyên bố khai mạc trại. các khăn quàng và.. cả nón tung cao, mặc mưa rơi mà trước đó tất cả đã cùng hát Trại Ca : Một Thế Giới - Một Lời Hứa do CN Đức sáng tác.

Mưa lớn rồi mưa nhỏ chứ không chịu ngưng, nhưng thịt nướng, bánh mì và các thứ ăn phụ kèm theo không vì thế mà... ế ẩm, kể cả món ăn chay! Do sáng kiến của Trưởng Huân và Cúc, anh chị đã nghĩ

và làm 1 bánh sinh nhật thật ý nghĩa : 100 năm HĐ và do Trưởng Võ Thành Nhân cắt bánh giữa tiếng vỗ tay của những người hiện diện. Khách và chủ nhà vừa trò chuyện vừa dùng bữa trưa với nhau, trong lều có, trong mưa có, cho nên không khí trại thật ôn ào không thua kém chi ban nhạc trẻ kể bên khi trình diễn !

Vẫn theo chương trình, khoảng 14 giờ 30 các Trưởng lại được hướng dẫn thăm viếng các nơi và sau đó gặp nhau ở hội trường nhà thờ Công Giáo Herz Jesus lúc 17 giờ.

Một cuộc họp sinh hoạt nội bộ mà BTV và các Trưởng muốn nghe về CN Đức, một CN có nhiều thăng trầm và trong một bối cảnh chính trị đầy tế nhị, sau khi BTV, do Tr. Nhân và Hai, đã tường thuật ngắn gọn về những hoạt động của BTV trong những năm qua, đặc biệt trong thời gian Tr. Vĩnh Đào được ủy thác trách vụ Chủ tịch BTV. Theo Tr. Đỗ Phát Hai, HĐTU – HĐVN đã từ chỗ không ai biết, đến chỗ được VP HĐTG cũng như VP Á châu Thái Bình Dương mời tham khảo ý kiến, tham dự chính thức. Tr. Hai nhắc lại các cuộc họp ở Hồng Kông mà Tr. Vĩnh Đào tham dự, cũng ở Hồng Kông tiếp đó với sự tham dự của Tr. Nhân, ở Ấn Độ với Tr. Đỗ Phát Hai và Hoàng ngọc Châu....v.v..

CN Đức đã trình bày ngắn gọn những khó khăn trong sinh hoạt, nhất là sau khi bức tường Bálinh không còn. Phần lớn là do sinh kế của các Trưởng cũng như Phụ huynh vì nền kinh tế của Đức bị đi xuống. Vì thời gian có hạn, CN đã giới thiệu trang Web của CN để các Trưởng vào xem...

Sau lễ tinh thần, tất cả dùng cơm chiều và tham gia Văn nghệ giúp vui. Các em Áu và Thiều đã đóng góp thật xuất sắc, đặc biệt trong phần kịch, ai nữ của chị Mai và anh Cường, em Mỹ Linh - Hoa Kỳ, đã nhanh chóng hòa đồng cùng các bạn và đã được giao ngay 1 vai...Mẹ!

Vì nhà Thờ chỉ mượn được đến 21 giờ cho nên các em vừa trình diễn vài màn đã... hết giờ ! Tất cả đưa nhau về trại, tiếc là ban nhạc trẻ còn ... trình diễn khoảng 40 phút nữa nên các em cũng... đưa nhau chạy chơi, Văn nghệ giúp vui vì vậy .. chấm dứt. Tuy nhiên, do các Trưởng theo nhau ngồi quanh ngọn lửa đuốc hát hò, lửa dậm đường tiếp theo đó với các Tr. Nhân, Hai, Vinh, Mỹ Phương, Cường, Mai...và một số ACE CN Đức. Những tâm tình chứa chan tình nghĩa HĐ, chia sẻ... “Lửa dậm đường tàn” khoảng hơn 2 giờ sáng,

Rời thì...(lại) việc gì phải đến, đã đến ! Hợp rời tan – tan rời hợp là lẽ thường tình.

Thời tiết vẫn không mấy khả quan, không có nắng nhưng cũng may là không (hay chưa) mưa!

Sau khi điểm tâm xong, tất cả chuẩn bị balô ..bế mạc trại..

Sau lời cảm ơn của Tr. Minh Tân, Tr. Nhân một lần nữa khích động tinh thần ACE Chi nhánh Đức và chuyển hướng đến các Áu - Thiều, những người tiếp được Phong Trào mai sau (“ kính nhi viễn chi”), đồng thời hy vọng sẽ lại có dịp gặp nhau. Sau (chỉ mới) mấy ngày trại mà quý “Bê Trên ... lên quá!” đã hợp xướng bài Bông Hồng Cài Áo đổi lời thành Hoa Bách Hợp cài áo tặng tất cả trại sinh, lời giản dị nhưng tràn đầy tình HĐ cũng như kêu gọi mỗi người góp phần với PT ... Bài do Tr. Mỹ Phương - HK- đạo diễn !

Kết thúc trại, Tr. Tôn thất Hy với băng reo.. bắn (trâu nước) đùng đùng mà Cụ Tổ BiPi đã gợi ý: chuẩn bị kỹ trước các công việc sẽ làm.

Sau lễ hạ cờ - hát chia tay - lều trại dọn dẹp gọn gàng để trả lại cho chủ đất, tất cả ra về : người lên đường tiếp tục Âu du, người trở lại địa phương ...

Trên đường về lại địa phương mình, tuy có (thảm) mệt, nhưng chắc chắn những khuôn mặt của các Trưởng khắp nơi về dự sẽ luôn là những hình ảnh đẹp trong ký ức của chúng ta. Những Trưởng “lão” như Nguyễn xuân Mộng, Lâm ngọc Liên, Tôn Thất Hy, Đỗ Phát Hai, Ngô công Miêng, Phạm văn Chương cùng bê trên... Rồi những người (còn) trẻ như Võ Thành Nhân, Trịnh Mỹ Phương, Nguyễn Cường và (bê trên) Mai, cùng Đinh văn Vinh miêng “lói” tay “nằm”v.v... Phải chăng tình Huynh đệ, Tỷ muội này luôn là sợi dây ân tình trời buộc mà chúng ta... cũng không muốn gỡ?

Trại kỷ niệm 100 thành lập HĐTG tổ chức tại Bá linh kết thúc lúc 12 giờ 00 Chủ Nhật 29. 07. 2007.

Minh Trang – Oanh Oanh hùng khí
Đức quốc 02.08.2007